



# การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY

## โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ของ โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในสังกัด ได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงดำเนินการกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. กิจกรรม : แสดงเจตนารมณ์ โดยการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ประกาศ นโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

หลังจากนั้นได้ถ่ายทอดเพื่อเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy โดยการประกาศแจ้งให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านการประชุมสัมมนา ทางวารสาร การประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

2. กิจกรรม : มอบนโยบายและสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ ได้ถ่ายทอด มอบนโยบายและจัดการประชุมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกันแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

**3. กิจกรรม : การประชาสัมพันธ์ นโยบายการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)**

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่า โรงเรียนกาญจนาดิษฐ์ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ/ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน

**4. กิจกรรม : การปลูกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรม การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)**

ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ อันมีผลต่อคุณพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติชอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้มีการจัดช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบหน้าเว็บไซต์โรงเรียน